



การตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิต

การตัดสินใจส่วนใหญ่ในชีวิตมีความสำคัญสำหรับบางสิ่ง อย่างไรก็ตาม มีเพียงสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุด หากคุณกำลังมองหาคำแนะนำง่ายๆ เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการตัดสินใจที่พิเศษนี้ - ของขวัญแห่งความรอดจากพระเจ้าโดยไม่คิดมูลค่า - เริ่มต้นจากที่นี่ นำมาจากหนังสือ “Out of this World; A Christian’s Guide to Growth and Purpose” โดย David J. Swandt

“พระเจ้าควรอนุญาตให้คุณเข้าไป แผ่นดินสวรรค์หรือไม่?”

ลองจินตนาการดูสักครู่ว่าเวลาของคุณบนโลกนี้ได้มาถึงจุดสิ้นสุดอย่างฉับพลัน ด้วยความประหลาดใจอย่างท่วมท้น คุณพบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าผู้สร้างของคุณ ในขณะที่ความสับสนและความเกรงกลัวของคุณกลับกลายเป็นความคาดหวังและความตื่นเต้นที่จะได้เห็นบ้านถาวรของคุณในที่สุด คุณก็ถูกหยุดไว้ก่อนที่จะเข้าไป พระเจ้าทรงถามคำถามที่แหลมคมคำถามหนึ่งกับคุณ “เหตุใดเราจึงควรให้เจ้าเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์?”

คุณจะตอบว่าอย่างไร?

ต้องขอขอบคุณ เมื่อวันที่ยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมนั้นมาถึงเราแต่ละคน พระเจ้าจะไม่ขอให้เราทำแบบทดสอบให้เสร็จก่อนที่จะได้เข้าไป อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นั้นวาทภาพที่สำคัญและกระตุ้นความคิดซึ่งมีเจตนาเพื่อช่วยให้เราเข้าใจความรอดได้ดีขึ้น

บางคนอาจตอบคำถามของพระเจ้าโดยอ้างถึงสิ่งดีๆที่พวกเขาได้ทำมา คนอื่นๆอาจจะอธิบายถึงการเข้าร่วมคริสตจักรอย่างสัตย์ซื่อของพวกเขา และคนอื่นๆอีกอาจจะไล่เรียงสิ่งไม่ดีทั้งหมดในชีวิตที่พวกเขาได้หลีกเลียงมาเป็นข้อๆ ในขณะที่สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของชีวิตคริสเตียนทุกคน พวกมันก็ไม่ได้รับประกันความรอดให้แก่เรา มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวสำหรับคำถามนี้:

“ฉันได้ให้พระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งชีวิตของฉัน และพระองค์ได้ทรงชำระบาปทั้งหมดของฉันแล้ว”

“พระเจ้าทรงสร้างคุณให้มีนิรันดร์กาล อยู่ในใจ”

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างเรา พระองค์ทรงมีแผนการมากกว่า 70 หรือ 80 ปีสำหรับการดำรงอยู่ของเรา พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่เฉพาเจาะจงสำหรับชีวิตของเราแต่ละคน แผนการของพระองค์ครอบคลุมทั้งชีวิตทางฝ่ายโลกของเราและชีวิตทางฝ่ายสวรรค์ (หรือนิรันดร์กาล) ของเรา ยากอบ 4:14 อธิบายความแตกต่างระหว่างสองแง่มุมของการมีอยู่ของเรา กล่าว

“ชีวิตของพวกท่าน (ทางฝ่ายโลก) เป็นเหมือนอะไร? ก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็จางหายไป” ยากอบ 4:14

คุณเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “ชีวิตนั้นแสนสั้น” ในแง่ของนิรันดร์กาล มันก็เป็นอย่างนั้น! พระคัมภีร์กล่าวว่า,

“...มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษา” ฮีบรู 9:27

เราทุกคนต้องเผชิญกับความตายทางร่างกาย แต่ความตายทางร่างกายเป็นเพียงการสิ้นสุดของร่างกายฝ่ายเนื้อหนัง ไม่ใช่จิตวิญญาณของเรา จิตวิญญาณของเราหรือชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยความตระหนักรู้ภายในร่างกายของเรานั้น เป็นนิรันดร์ วิญญาณของเราจะใช้เวลาชั่วนิรันดร์ในสถานที่หนึ่งในสองแห่งหลังจากที่เราเสียชีวิต: สวรรค์หรือนรก

สวรรค์คือสวรรค์นิรันดร์ที่ซึ่งพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่นรกนั้นคือการแยกจากพระเจ้าโดยสิ้นเชิง

การกำเนิดตามธรรมชาติของเราสู่โลกนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเริ่มต้นชีวิตชั่วคราวทางร่างกายของเราบนโลก แต่ยังรวมถึงชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราที่นี้และต่อๆไปตลอดชั่วนิรันดร์ ดังนั้นในแง่ของนิรันดร์กาล บางคนอาจมองว่าชีวิตบนโลกของเราไม่มีความสำคัญ แต่ไม่จริงเลย โชคชะตานิรันดร์ของคุณนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณในช่วงเวลาที่อยู่บนโลกใบนี้; ที่สำคัญที่สุดคือ การตัดสินใจรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์เจ้าชีวิตของคุณ ความรอดมีไว้สำหรับเราทุกคนผ่านทางพระเยซูคริสต์ และโดยพระองค์เท่านั้นเราสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของเราจากการใช้เวลาชั่วนิรันดร์ถูกแยกจากพระเจ้า เป็นการใช้เวลาชั่วนิรันดร์กับพระเจ้าในสวรรค์

พระเยซูทรงตรัสว่า:

“เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ‘ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา’ ยอห์น 14:6

การตัดสินใจของเราในชีวิตทางฝ่ายโลกมีความสำคัญด้วยเหตุผลอื่นอีกเช่นกัน วิธีที่เราดำเนินชีวิตในฐานะผู้เชื่อสามารถมีผลต่อชะตากรรมชั่วนิรันดร์ของผู้อื่นที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา ทุกๆวัน ผู้คนที่อยู่รอบตัวเรากำลังมองดูแบบอย่างการใช้ชีวิตของเราเพื่อพระคริสต์ ในฐานะที่เป็นคริสเตียน พระเจ้าทรงใช้เราแต่ละคนเพื่อนำแผ่นดินสวรรค์มาสู่ผู้คนรอบข้างเราที่ยังไม่รู้จักพระองค์ พระเยซูทรงตรัสว่า:

“ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก... พวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” มัทธิว 5:14-16

“เราทุกคนต้องการพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด”

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวา พระองค์ทรงสร้างพวกเขาให้ปราศจากบาปและมีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์กับพระองค์ เมื่อพวกเขาไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าในบทที่สามของพระธรรมปฐมกาล พวกเขาได้นำความบาปมาสู่ชีวิตของพวกเขา และมาสู่เผ่าพันธุ์มนุษยชาติทั้งหมด โรม 3:23 อธิบายถึงผลกระทบอย่างมหัศจรรย์ของการตัดสินใจของอาดัมและเอวา

“... เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” โรม 3:23

ไม่มีใครได้รับการยกเว้นจากบาปและผลกระทบของมัน; เราทุกคนมีความผิด ด้วยเหตุนี้ เราทุกคนจึงถูกแยกจากพระเจ้า ความบาปของเรายังส่งผลสืบเนื่องชั่วนิรันดร์

“เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย” โรม 6:23ก

เนื่องจากการตัดสินใจของอาดัมและเอวาที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ความตายจึงกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง

ได้สำหรับพวกเขาและลูกหลานของพวกเขาทั้งหมด (เผ่าพันธุ์มนุษย์); ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ หลังจากความล้มเหลวของพวกเขา พระเจ้าก็ต้องเผชิญกับการตัดสินใจ: จะปล่อยให้ความบาปดำเนินไปตามวิถีทางของมันกับมวลมนุษย์ จนส่งผลให้เกิดการสูญพันธุ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ หรือจะประทานหนทางในการช่วยกู้มนุษยชาติให้รอดพ้นจากความบาป ขอขอบคุณพระเจ้า ที่ในที่สุดการแสดงออกถึงความรักและพระคุณของพระเจ้านั้น พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมวิธีการไถ่บาปผ่านทางพระบุตรของพระองค์

“พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” ยอห์น 3:16

“...แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” โรม 6:23ข

เมื่อแยกจากพระเยซูคริสต์ มนุษยชาติถูกลิขิตไว้สำหรับความตายทั้งทางร่างกายและทางจิตวิญญาณ; โดยไม่มีข้อยกเว้น แต่สำหรับพวกเราที่อยู่ในพระคริสต์ความตายทางร่างกายยังรอเราอยู่ แต่ไม่ใช่ความตายฝ่ายวิญญาณ (นรก) แทนที่จะเป็นอย่างนั้นชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินสวรรค์รอเราอยู่หลังจากที่เราละจากโลกนี้ไป ผ่านการพลีพระชนม์ที่สมบูรณ์แบบของ

พระเยซูคริสต์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์
จากความตาย เราก็มอดพ้นจากโทษทัณฑ์ของความ
บาปทางจิตวิญญาณ!

“ความรอด: ส่วนของพระเจ้าและส่วน ของคุณ”

ความรอดของคุณนำการตัดสินใจที่สำคัญสองประการมารวมเข้าด้วยกัน การตัดสินใจอย่างแรกคือสิ่งที่พระเจ้าทรงทำเมื่อนานมาแล้วในการส่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพียงผู้เดียวเท่านั้นของพวกเรา อย่างที่สองคือการตัดสินใจของคุณที่จะรับพระบุตรของพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ

“เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า - ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้” เอเฟซัส 2:8-9

พระคุณ ถูกนิยามว่าเป็นความกรุณาที่ไม่คู่ควรหรือไม่สมควรได้รับ พระคุณเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าในความรอด และพระองค์ทรงประทานความโปรดปรานแก่มนุษยชาติในรูปแบบของของขวัญที่สมบูรณ์แบบคือพระเยซูคริสต์ โดยทางกางเขน พระเยซูได้ทรงจ่ายเต็มราคาสำหรับโทษบาปของเรา และโดยทางพระเยซู ผู้ทรงเป็นพระลักษณะแห่งพระคุณของพระเจ้า

เราไม่ได้ถูกเรียกร้องให้ต้องทำความดีอย่างมากมาย หรือต้องจ่ายราคาด้วยตัวเอง เราไม่อาจทำสิ่งใดเพื่อ จะได้รับความรอด; มันคือของขวัญสำหรับทุกคนแบบ ฟรีๆ โดยไม่ต้องจ่ายราคาเลยในส่วนของเรา

ความเชื่อ ถูกนิยามว่าเป็นหลักฐานของการมีอยู่ของ บางสิ่ง ถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัส ได้ทางกายภาพ ความเชื่อคือสิ่งจำเป็นสำหรับส่วน ของเราในความรอด และโดยความเชื่อ ซึ่งแสดงออก โดยการกระทำตามเจตจำนงของเรา เราเลือกที่จะ ยอมจำนนชีวิตของเราต่อพระเจ้าโดยการยอมให้พระ เยชูเป็นเจ้าแห่งชีวิตของเรา เมื่อเราถูกรับไว้ด้วยความ เชื่อและพระคุณของพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซู คริสต์ คุณจะปราศจากคำถามอย่างไม่ต้องสงสัยเลย ว่า คุณได้ถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับนิรันดรกาลกับ พระเจ้าในสวรรค์ คุณสามารถมั่นใจได้ 100% จาก ข้อเท็จจริงนั้น!

ในขณะที่การทำดีนั้นไม่อาจทำให้เราได้รับความรอด แต่การทำดีก็มีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิต คริสเตียนของเราหลังจากที่เราได้ต้อนรับพระเยซูแล้ว

“เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้น ในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้า

ทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตาม” เอ
เฟซัส 2:10

พระเจ้าทรงมีพระประสงค์เฉพาะสำหรับชีวิตของเรา
แต่ละคน รายละเอียดส่วนใหญ่นั้นอยู่ระหว่างคุณและ
พระองค์ แต่พระเจ้ก็ทรงมีพระประสงค์ร่วมกันอย่าง
หนึ่งสำหรับลูกทุกคนของพระองค์ด้วย และนั่นคือการ
ที่เรานำความเชื่อของเราไปสู่การปฏิบัติโดยการทำดี
เมื่อเราทำดี เราก็ก่เติมเต็มส่วนที่สำคัญของแผนการ
ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา และเรามีสิทธิพิเศษ
ในการเปล่งประกายความรักของพระองค์ต่อผู้อื่น
ความรอดเป็นทั้งการเริ่มต้นใหม่และการสิ้นสุด และ
เป็นเหตุอันควรแก่การโห่ร้องยินดี คุณคือผู้ถูกสร้าง
ใหม่ที่ได้เปลี่ยนไปตลอดกาล!

“บัพติศมาในน้ำ: การประกาศในที่ สาธารณะของชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยน ใหม่”

การรับบัพติศมาด้วยน้ำเป็นพิธีสำคัญในการประกาศ
ความรอดของคุณต่อสาธารณชน การรับบัพติศมาด้วย
น้ำเป็นการเฉลิมฉลองการสิ้นสุดของวิถีชีวิตแบบเก่า
และการเริ่มต้นของชีวิตใหม่ พระเยซูทรงสอนถึงความ
สำคัญของการรับบัพติศมาด้วยน้ำต่อเหล่าสาวกก่อนการ
เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์หลังจากการฟื้นคืนพระ
ชนม์ พระองค์ได้ตรัสว่า,

“เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุก
ชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระ
นามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์”
มัทธิว 28:19

ตลอดพันธสัญญาใหม่ มีเรื่องราวนับไม่ถ้วนของผู้เชื่อ
ที่ได้รับการบัพติศมา การบัพติศมาในน้ำถือเป็นสัญลักษณ์
ที่สำคัญสำหรับทั้งผู้ที่ได้รับการบัพติศมา และเหล่าผู้ที่
เป็นพยาน การบัพติศมาในน้ำแสดงต่อสาธารณชนถึง:
การสิ้นสุดของวิถีชีวิตเดิมของคุณโดยการจุ่มลงไป

น้ำ; จุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของคุณในพระคริสต์โดยการออกมาจากน้ำ “ได้รับการชำระให้สะอาด บริสุทธิ์ และถูกสร้างใหม่ในพระเจ้า

ลูกา 3:3 แสดงภาพของการรับบัพติศมาในน้ำว่าเป็น “บัพติศมาแห่งการกลับใจ” และเน้นความสำคัญของการประกาศต่อสาธารณะว่าเราได้หันไปจากชีวิตเก่าและบาปของเรา ในขณะที่การรับบัพติศมาด้วยน้ำไม่ได้ช่วยเราหรือไม่ได้ปิดบังความบาปของเรา สิ่งนี้ก็แสดงถึงส่วนสำคัญของชีวิตคริสเตียนของเรา – การประกาศว่าคุณเป็นสิ่งสร้างใหม่ เป็นชีวิตที่ถูกเปลี่ยนใหม่แล้ว! หากจะมีใครบางคนที่ไม่จำเป็นต้องประกาศถึงสิ่งนี้ นั่นก็คือพระเยซู ผู้ทรงมีชีวิตที่ปราศจากบาปบนโลกนี้ แต่ลูกา 3:21 กล่าวว่า,

“เมื่อคนทั้งหลายรับบัพติศมา พระเยซูก็ทรงรับบัพติศมาด้วย” ลูกา 3:21

พระเยซูทรงรับบัพติศมาเพื่อที่เราจะทำตามตัวอย่างของพระองค์ ความสำคัญของการรับบัพติศมาด้วยน้ำนั้นไม่สามารถพูดเกินจริงไปได้ หากคุณยังไม่ได้รับบัพติศมาด้วยน้ำ คุณก็ควรพิจารณาให้ความสำคัญกับการรับบัพติศมาด้วยน้ำ พระคัมภีร์สอนให้เราประกาศความรอดของเราต่อสาธารณะ และคริสตจักรที่เชื่อในพระคัมภีร์ส่วนใหญ่จะให้โอกาสมากมายในการรับบัพติศ

มาด้วยน้ำ การทำตามตัวอย่างของพระเยซูเป็นข้อ
เสนอที่ประสบผลสำเร็จเสมอ พระเจ้าจะทรงอวยพร
และให้บำเหน็จแก่คุณสำหรับความสัตย์ซื่อและการ
ยอมเชื่อฟังพระองค์!

“การใคร่ครวญปิดท้าย”

ถ้าคุณไม่เคยต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของคุณ หรือถ้าคุณเคยทำมาครั้งหนึ่ง แต่ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์แล้ว คุณสามารถทำพันธสัญญาใหม่กับพระองค์ได้ วันนี้ ด้วยการกล่าวคำอธิษฐานง่ายๆ ออกมาจากความสัตย์ซื่อในหัวใจของคุณ คำอธิษฐานนั้น อาจเป็นประมาณนี้

“ข้าแต่พระเยซู ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์เป็นคนบาป และมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่สามารถปลดปล่อยข้าพระองค์ให้พ้นจากโทษของบาปได้ ข้าพระองค์ขอให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์และชำระบาปของข้าพระองค์ให้หมดสิ้นไป ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้มีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ในทุกๆ ด้านของชีวิต และทุกวันในชีวิตของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์และทรงปลดปล่อยข้าพระองค์ให้เป็นอิสระ!”

ถ้าคุณได้อธิษฐานด้วยความจริงใจ โดยเชื่อว่าพระเยซูจะทรงทำในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าพระองค์จะทำ คุณก็เพิ่งได้รับความรอด และได้เปลี่ยนโชค

ชะตาชีวิตของคุณที่จะได้อยู่กับพระองค์ไปตลอดกาล!

ฉันได้ตัดสินใจที่จะติดตามพระเยซู!